

SAWAD – เจอกันก็พูด ส่วส(ดี)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ไม่รู้หรือครับว่า SAWAD จะดีจริงหรือไม่ดีจริง แต่ถ้าวากันตามโครงสร้างของเทคนิคแล้วนั้น เรียกว่าสั้น การจบขาลงไปแล้วยังได้เลย ต่อไปก็จะเหลือแต่เรื่องของขาขึ้น ซึ่งก็แล้วแต่ครับว่าเวลานั้นนั้น จะออกดีอย่างไร... มีกระชากลากขึ้น แล้วตบๆ กตๆ หัว ออกแนวมันวนระหว่างทางก็ได้ อย่างกับ ตลาด หรือ SET Index นั้นแหละครับ ที่เหนือเมฆคาดว่า น่าจะสิ้นสุดของคลื่นขาลงใหญ่ๆ ไปแล้ว แถวๆ ระดับ 1580-1600 นั้นแหละ... แล้วระหว่างทางที่ขึ้นมา จนถึงระดับ 1729 ก่อนจะอยู่ในช่วงของการปรับฐาน หรือแกว่งๆ นี่แหละครับ หลายๆ ท่านจะเดาทางกันยากหน่อย ก็ระหว่างทางขาขึ้นก็เช่นกัน อาจจะอย่างที่ว่าแหละ มีกระชากลากขึ้น แล้วตบลงแรงๆ ยาวๆ เป็นรอบๆ ไปได้เสมอ แต่มันก็เป็นเรื่องของแนวโน้มระยะสั้น หรือ อาจจะเป็นระยะสั้นมากเสียด้วยซ้ำ... หรืออย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้าที่ว่า เป็นคลื่นย่อย หรือเป็นฟองคลื่นเล็กก็ว่าได้ ถ้าจะเห็นลงทุนระยะยาวๆ กันจริงๆ ต้องมองคลื่นใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่ฝรั่ง หรือ กองทุนเขาจะมองกัน ส่วนรายย่อย ก็ตื่นตื่นเล่นไปกับคลื่นย่อย หรือฟองคลื่นกันซะเป็นส่วนใหญ่แหละ บางท่านเอาไปใช้ในเรื่องของ การ Futures กันเลยก็มี... ซึ่งก็ไม่ผิดครับ ถ้าอ่านได้ออกได้ชัดเจน ก็เล่นตามได้ หากทำไรจากคลื่นย่อยๆ ได้ หรือ อาจจะเล่นรอบในหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตก็ได้... แม้ว่าหุ้นที่มีอยู่ มองในระยะยาวยังดีอยู่ แต่ถ้าวรอบขายระยะสั้นมาถึง ก็ขายก่อน แล้วรอรับกลับ เมื่ออ่อนตัวลง... ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับ เพียงแต่ต้องรู้ตัวเองด้วยว่า เป็นนักลงทุนแบบไหน รับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน ทุกอย่าง เกิดขึ้นได้เสมอ

ดูตามเกม... จะว่าไป เล่นเกมตามน้ำยังได้เลย แต่เพื่อความปลอดภัย ก็อย่าให้ไหลลงมาต่ำกว่าเส้น Neck Line เป็นพอ... แล้วก็หวังเกมเก็งกำไรขายตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ไปก่อน

แนวรับ : ... 40.5-40.0 ราคาที่ยังน่าสนใจ อยู่ต่ำกว่า 39.0 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... ตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern นี้ หวังขาย 50.00

Price Chart...(SAWAD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAWAD... จะว่าไปแล้ว รูปแบบราคา หรือ Price Pattern นี้ ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับ WICE ใน บาดตาเซียนวันวานเลย เรียกว่า Pattern กลับตัวเช่นกัน และยังมีส่วน MA. ในรูปแบบเดียวกันอีกด้วย... จึงเห็นว่า ราคาต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า Neck Line ก็ยังถือว่าดูดี เพราะบางครั้ง อาจจะมี Pull Back กลับมาที่ Neck Line ก็ได้ นั่นคือราคา 39.0 ดังนั้น หากไม่ต่ำกว่า 39.0 นี้ เราจะยังคงถือหุ้นต่อไปได้... แล้วเป้าหมายระดับ 50.0 เป็นเป้าหมายเบื้องต้น หรือ เป้าหมายการเล่นรอบนะ ระยะกลางๆ ถึงยาว อาจจะไปไกลกว่าก็ได้ เพราะถ้ามีการทำรูปแบบราคา ของการจบขาลงไปแล้วนั้น การจะกลับเป็นขาขึ้นเลย ก็เป็นเรื่องที่หวังไกลๆ ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน